



# สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

fb กรมส่งเสริมการเกษตร  
yt กรมส่งเสริมการเกษตร  
x กรมส่งเสริมการเกษตร  
twee ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร  
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 27 มกราคม 2568

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ทุเรียน	1	คาดทุเรียนไต้หวันออกฤดูกาลจะมีปริมาณผลผลิตรวมมากกว่า 13,000 กว่าตัน	เว็บไซต์ ch-newsthailand
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5	2	ร้อยเอ็ด-ร่วมกันงดเผาจุด Hotspot และฝุ่น PM 2.5 ร้อยเปอร์เซ็นต์	เว็บไซต์ อินทรีสยาม
	3	จ.ร้อยเอ็ด/ผวจ.นำคณะติดตามสถานการณ์ เร่งแก้ไขปัญหาการเผาเศษวัสดุ หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่	YT: PP NEWS THAILAND
	4	“นายกฤษชัย”พี่น้องชุมชนคนงานเทศบาล ร่วมลดมลพิษทางอากาศ และค่าฝุ่นpm 2.5	เว็บไซต์ KKP News
	5	ผู้ว่าฯเปิด ลดมลพิษทางอากาศ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 พร้อม 11 อำเภอ จ.กำแพงเพชร	เว็บไซต์ KKP News
	6	ลพบุรี สั่งยกระดับมาตรการลดการเผาบูรณาการเชิงรุก จัดชุดลาดตระเวน ตรวจ 24 ชั่วโมง	YT: Wanon Channel 6
	7	ร้อยเอ็ด-ผวจ.นำคณะติดตามสถานการณ์ เร่งแก้ไขปัญหาการเผาเศษวัสดุ หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัด เนื่องจากมีจุดฮอต สปอต กว่า 13 จุด และระดับค่า PM 2.5 ค่าสูง	เว็บไซต์ NBT Connex YT: PP NEWS THAILAND
	เทศกาลผักและอาหารปลอดภัย	8	Food Fun Farm เทศกาลผักและอาหารปลอดภัย ยกระดับงานแสดงผลผลิตทางการเกษตรรูปแบบใหม่ตรงใจกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน

## คาดทุเรียน ใต้ นอกฤดูกาลจะมีปริมาณผลผลิตรวมมากกว่า 13,000 กว่าตัน

📅 26/01/2025    👤 @ch-newsthailand.com



สถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ นอกฤดูกาล คาดจะมี ผลผลิตกว่า 13,000 ตัน และกำหนดเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 11-31 มกราคม 2568 ประมาณ 4,000 กว่าตัน ซึ่งส่วนใหญ่มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับล้งในราคา 200-280 บาท/กก. ทั้งนี้ ผลกระทบจากมาตรการป้องกันสารปนเปื้อนในทุเรียนที่จะส่งออกทำให้ล้งขอต่อรองลดจากสัญญา 30-50 บาท/กก. และมีเงื่อนไขให้เกษตรกรนำตัวอย่างผลผลิตไปตรวจรับรองหาสารเคมีตกค้างหากไม่ตรวจราคาซื้อขายผลผลิตจะลดลงเหลือ 100-120 บาท/กก.

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ลงพื้นที่เพื่อรับทราบสถานการณ์รวมถึงชี้แจงเกษตรกรให้เข้าใจปัญหาและอุปสรรคการค้าผลไม้ในด้านสุขอนามัยพืชและการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยในสินค้าผลไม้บางชนิด ทั้งนี้ การสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกร เนื่องจากปัญหาด้านสุขอนามัยพืชในสินค้าไม้ผลส่งออก มี 2 สาเหตุหลักได้แก่ การปฏิบัติในแปลง เช่น การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการปฏิบัติในโรงคัดบรรจุ เช่น การใช้สารซุบสี การรวม ผลผลิตเพื่อกำจัดแมลง เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด

ก็ตาม หากมีการตรวจพบจะถูกระงับการนำเข้าทั้งสวน และโรงคัดบรรจุ ถ้าเกษตรกรไม่ระมัดระวังการใช้ใบรับรอง GAP อาจถูกสวมสิทธิ์ในการส่งออกและเมื่อมีการตรวจพบสารตกค้างอาจโดนระงับการอนุญาตนำเข้าได้ แม้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ตาม

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลเพื่อการส่งออกที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GAPแล้วปฏิบัติตามระบบการผลิตพืชตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองไว้แล้วอย่างเคร่งครัด รวมถึงเน้นย้ำ ความสำคัญของใบรับรอง มาตรฐาน GAPและแนวทางป้องกันการสวมสิทธิ์ใบรับรอง GAP โดยใช้ “มาตรการ 4 ไม่ 1 ก” ได้แก่ 1. ไม่ให้ใบรับรองแก่ผู้อื่น 2. ไม่ขายใบรับรองให้บุคคลอื่น 3. ไม่ให้ผู้อื่นถ่ายภาพใบรับรอง 4. ไม่ควรเผยแพร่ ใบรับรองในที่สาธารณะ และกำกับสำเนาใบรับรอง ทุกครั้งรวมถึงการควรระบุรายละเอียดการจำหน่ายผลผลิต

เช่น วันที่จำหน่าย ผู้รับซื้อ/มือตัดทุเรียน และปริมาณที่จำหน่าย รวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดการผลผลิตให้เหมาะสม ต่อสถานการณ์ เช่น การยืดระยะเวลาเก็บเกี่ยว การจำหน่ายช่องทางอื่นๆ เป็นต้น รวมถึงกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ อย่างใกล้ชิด หากพบเหตุปกติให้แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบโดยด่วน ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถขอรับคำแนะนำได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้ บ้านท่าน.





## ร้อยเอ็ด-ร่วมกันงดเผาจุด Hotspot และฝุ่น PM 2.5 ร้อยเปอร์เซ็นต์

admin มกราคม 26, 2025 18:42 0



วันนี้ (26ม.ค.68) เวลา 13.30 น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 อำเภอสุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอำเภอสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอสุวรรณภูมิ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ 16 แห่ง เข้าร่วมประชุม

นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่าจากการรายงานของอำเภอสุวรรณภูมิ ทราบว่าสาเหตุของการเกิดจุด Hotspot หรือจุดความร้อนในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา มีค่าฝุ่น PM 2.5 ค่าสูงเกินมาตรฐาน สาเหตุใหญ่เนื่องจากการเผาเพื่อไถนา การทำนาปรัง และการเผาเพื่อหาสัตว์ป่า เช่น หนุณา เป็นต้น ในส่วนนี้ได้มอบหมายให้ อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ได้ประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบทั้งทางด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ เป็นต้น

สำหรับคนเผาถ้าหากสามารถสืบสวนได้ว่าใครหรือเกษตรกรผู้ใดเป็นคนเผา ก็จะได้รับผลกระทบ เช่นก็จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นโครงการไร่ละ 1000 บาท โครงการมาตรการช่วยเหลือต่างๆจากรัฐบาล มาตรการการรับซื้อสินค้าเกษตรจะได้ราคาต่ำกว่าราคามาตรฐาน เป็นต้น รวมถึงที่สุดแล้วอาจจะถูกดำเนินคดีเป็นคดีอาญาโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับ 200,000 บาท แต่ภาครัฐไม่ต้องการดำเนินคดีเพียงแต่แจ้งให้ทราบว่าได้รับผลกระทบอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพร่วมกัน

นายสุวัฒน์ฯ กล่าวอีกว่า ได้ ย้ำ ว่าให้นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ควบคุมดูแลพื้นที่ไม่ให้มีการเกิดจุดฮอตสปอต เกิดขึ้นในพื้นที่ และค่า PM 2.5 ไม่เกินค่ามาตรฐาน ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลจากเดิมเทียบทุกวัน เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวอำเภอสวรรณภูมิ และชาวร้อยเอ็ด มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอำเภอสวรรณภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง เตรียมระดับเพลิง บุคลากรดับเพลิง เตรียมความพร้อมในการระงับอัคคีภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และใช้สื่อทุกช่องทางที่เหมาะสมในพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน ให้ความร่วมมือลดฝุ่น PM 2.5 และไม่ให้เกิดจุดHotspot ในพื้นที่

จากสถิติปี 2567 ที่ผ่านมา ในเดือนมกราคม 2567 อำเภอสวรรณภูมิ มีสถิติการเกิดจุดความร้อนหรือ hotspot มากที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ ต้องรณรงค์ร่วมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้มากที่สุด จึงยกมือให้พันธสัญญาการงดเผากับ รอง.ผวจ.ร้อยเอ็ด ว่าจะได้แน่นอน



PP NEWS THAILAND

ผู้ติดตาม 7.13 พัน คน

<https://youtu.be/EhqnfQjv0IM>

26 มกราคม 2568



## จ.ร้อยเอ็ด/ผวจ.นำคณะติดตามสถานการณ์ เร่งแก้ไขปัญหาการเผาเศษวัสดุ หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่



PP NEWS THAILAND

ผู้ติดตาม 7.13 พัน คน

สมัคร

ติดตาม

👍 2



➦ แชร์

✂️ คลิป



การดู 21 ครั้ง 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

จ.ร้อยเอ็ด/ผวจ.นำคณะติดตามสถานการณ์ เร่งแก้ไขปัญหาการเผาเศษวัสดุ หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัด เนื่องจากมีจุดยอด สปอต กว่า 13 จุด และระดับค่า PM 2.5 มีค่าสูง

วันที่ 26 ม.ค.68 เวลา 10.30 น. นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รอง ผว ...เพิ่มเติม

จ.ร้อยเอ็ด/ผวจ.นำคณะติดตามสถานการณ์ เร่งแก้ไขปัญหาการเผาเศษวัสดุ หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัด เนื่องจากมีจุดยอด สปอต กว่า 13 จุด และระดับค่า PM 2.5 มีค่าสูง

วันที่ 26 ม.ค.68 เวลา 10.30 น. นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด ผอ.ทสจ.ร้อยเอ็ด ปภ.ร้อยเอ็ด เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามมอบแนวทางการขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ ห้องประชุมเมืองเกษ ที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอำเภอเกษตรวิสัย นายกเทศมนตรี 3 ตำบล นายกองค้การบริหารส่วนตำบล 12 ตำบล ส่วนราชการอำเภอเกษตรวิสัยที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวในที่ประชุมว่าสืบเนื่องมาจากปัญหาการเผาเศษวัสดุ ฟางข้าว ทำให้มีหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เนื่องจากมีจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (Hot spot หรือจุดที่ดาวเทียมตรวจพบว่า เป็นพื้นที่ที่มีค่าความร้อนสูงผิดปกติ) กว่า 13 จุด และระดับค่า PM 2.5 มีค่าสูง และมีชาวบ้านที่พบเห็น

การเผาเศษวัสดุได้โพสต์ทางสื่อโซเชียล ในวันที่ผ่านมาในพื้นที่เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย และเหตุการณ์ได้ระงับไฟแล้ว จึงได้ติดตามลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

นางสาวอิศรา ขอบขาย นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย เจ้าของพื้นที่กล่าวว่า ในพื้นที่เกิดเหตุ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้สอบถามกับผู้โพสต์ซึ่งก็มีความสนิทแล้วก็คุ้นเคยเนื่องจากว่าเป็นน้องในเขตเทศบาลแล้วก็ป็นเยาวชนเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะใช้โซเชียลในด้านที่สร้างสรรค์ไม่ได้มีเจตนาในการที่จะย้ายท่านผู้ว่าราชการหรือสิ่งใดเลยซึ่งในสิ่งที่ได้สอบถามเบื้องต้นว่าทำไมถึงได้ไปโพสต์อย่างนี้ทำไมถึงไม่แจ้งทางผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นก็มองว่าน้องไม่ทราบจริงๆก็จะใช้ช่องทางไหนใน จึงได้โพสต์ดังกล่าวและในช่วง 1-2 วันนี้มีควีนค่อนข้างที่จะเยอะในเขตเทศบาล ทางเทศบาลได้ให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเราขอชี้ชัดระเวนตรวจตราตลอดก็ดูในรัศมีที่เราควบคุมดูแลภายในเขตเทศบาล สำหรับเหตุการณ์เผาไหม้ในกรณีที่ได้โพสต์ลงสอบถามจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบว่าผู้หวังดีแจ้งมาประมาณเที่ยงครึ่งว่าให้ออกระงับเหตุทางเทศบาลก็ได้ออกไประงับเหตุใช้เวลาในการระงับเหตุ ประมาณ 1 ชั่วโมงใช้น้ำไปประมาณ 10,000 ลิตร นอกจากนี้ยังมีเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ตำบลดงคลังใหญ่ ตำบลดงครั่งน้อยซึ่งมีการระงับเหตุไปแล้ว

นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมได้แจ้งนายอำเภอเกษตรวิสัย ถึงมาตรการในการดำเนินการทางด้านกฎหมาย มาตรการทางด้านเกษตรของรัฐบาล ที่จะโดนจำกัดสิทธิต่างๆที่จะได้รับจากรัฐบาลผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่นโครงการไร่ละหนึ่งพันบาท เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้กำชับผู้นำองค์การปกครองในพื้นที่ทุกแห่งให้ประกาศแจ้งพี่น้องเกษตรกรงดการเผาวัสดุทางการเกษตรที่อาจเกิดก่อให้เกิดภาวะฝุ่น PM 2.5 หากพบฝ่าฝืนสามารถตรวจสอบผู้ก่อเหตุได้หรือผู้ทำการเผาได้ก็จะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

หลังจากนั้น ผวจ.ร้อยเอ็ด ได้นำคณะลงพื้นที่ดูสถานที่เผาเศษวัสดุในพื้นที่ตำบลเกษตรวิสัยริมทางหลวงระหว่างอำเภอเกษตรวิสัย ไปอำเภอสุวรรณภูมิ ตรวจสอบดูสถานที่ มอบสื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้โพสต์แจ้งเหตุ และเดินทางไปอำเภอสุวรรณภูมิ ตามลำดับ



## "นายกฤษณิชัย"พี่น้องชุมชนคนงานเทศบาล ร่วมลดมลพิษทางอากาศ และค่าฝุ่น pm 2.5

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 นายฤษณิชัย ศุภอรธพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับ นายชาติป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดกิจกรรมเพื่อลดมลพิษทางอากาศ และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ที่ลาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมแม่น้ำปิง) ต.โนนเมือง อ.เมือง จังหวัดกำแพงเพชร

พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆเช่น ป้องกันจังหวัดฯ, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร, เกษตรจังหวัดฯ, เกษตรและสหกรณ์จังหวัด, ตำรวจภูธรกำแพงเพชร, ส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันและเวลาดังกล่าว

นางสาวชนกนันท์ สอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูแล้งของทุกปี ประเทศไทยมักประสบกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM25) เกินเกณฑ์มาตรฐานขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ รวมถึงในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งสาเหตุหลักเกิดขึ้นจากธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะการเผาในที่โล่ง เช่น การเผาขยะ เผาเศษวัสดุ วัชพืช เพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร และการเผาป่าเพื่อหาของป่าหรือล่าสัตว์ป่า ทำให้การสะสมของ ฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัยของประชา โดยจากการติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพบว่าในรอบ สัปดาห์นี้ ค่าผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดกำแพงเพชร มี



แนวโน้มสูงขึ้น และเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมฯ ในวันนี้ ถือเป็น ส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM25) ของจังหวัด กำแพงเพชร ปี 2567-2568 โดยจัดให้มีการล้างทำความสะอาดถนนและฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อเป็นการลด มลพิษที่ต้นทางด้วย



# ผู้ว่าฯ เปิดลดมลพิษทางอากาศ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 พร้อม 11 อำเภอ จ.กำแพงเพชร

ข่าวรอบชาทั้งราว

ข่าวเด่น

## ผู้ว่าฯเปิด ลดมลพิษทางอากาศ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 พร้อม 11 อำเภอ จ.กำแพงเพชร

จ.กำแพงเพชร ลดมลพิษทางอากาศ และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 พร้อมกัน 11 อำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 24 มกราคม 2568 นายชาติป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดกิจกรรม เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นางสาวชนกนันท์ สอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร, นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร, ป้องกันจังหวัดฯ, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร, เกษตรจังหวัดฯ, เกษตรและสหกรณ์จังหวัด, ตำรวจภูธรกำแพงเพชร, ส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ลาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมแม่น้ำปิง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูแล้งของทุกปี ประเทศไทยมักประสบกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM25) เกินเกณฑ์มาตรฐานขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ รวมถึงในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งสาเหตุหลักเกิดขึ้นจากธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะการเผาในที่โล่ง เช่น การเผาขยะ เผาเศษวัสดุ วัชพืช เพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร และการเผาป่าเพื่อหาของป่าหรือล่าสัตว์ป่า ทำให้การสะสมของ ฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัยของประชา

โดยจากการติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พบว่าในรอบ สัปดาห์นี้ ค่าผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดกำแพงเพชร มีแนวโน้มสูงขึ้น และเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมฯ ในวันนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2567-2568 โดยจัดให้มีการล้างทำความสะอาดถนนในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน และฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อเป็นการลดมลพิษที่ต้นทางครอบคลุมทุกอำเภอ

<https://youtu.be/JtH4F0yzlkk>

26 มกราคม 2568



## ลพบุรีสั่งยกระดับมาตรการลดการเผาบูรณาการเชิงรุกจัดชุดลาดตระเวน ตรวจ 24 ชั่วโมง



Wanon Channel 6

ผู้ติดตาม 4.8 หมื่น คน

ติดตาม

👍 0



➦ แชร์

🔖 บันทึก



ผู้ว่าลพบุรี เอาจริง !!! สั่งยกระดับมาตรการลดการเผาบูรณาการเชิงรุกจัดชุดลาดตระเวน ตรวจ 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ การเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่เคยมีประวัติการเผา พร้อมกันทั้ง 11 อำเภอ ทุกทั้งจังหวัด

วันที่ 25 มกราคม 2568 เวลา 18.00 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้สั่งการยกระดับ มาตรการลดการเผาในการป้องกัน PM2.5 ในพื้นที่ โดยมอบหมายให้ นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำเภอ ปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จัดชุดลาดตระเวน 24 ชั่วโมง เพื่อป้องปราม และ บังคับใช้กฎหมาย อย่างเป็นขั้นในพื้นที่ 11 อำเภอ โดยจังหวัดลพบุรี ได้จัดชุดลาดตระเวนตรวจ 24 ชั่วโมง ในครั้งนี้เป็นการยกระดับมาตรการป้องกัน ลักลอบทำการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อป้องปรามและสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรในการงดการเผา อ้อยและวัชพืช ในที่โล่งแจ้งซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาฝุ่นควัน และ PM 2.5 โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดย กำหนดจุดเป้าหมายที่สำคัญคือพื้นที่ที่มีประวัติการเผาเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งจากการลงพื้นที่ ซึ่งในขณะเดียวกันถ้าพบการเผาในพื้นที่ การเกษตร หรือ ริมทาง ชุดลาดตระเวนนี้ พร้อมทั้งเข้าระงับการเผาในทันทีเพื่อไม่ให้ลุกลาม ซึ่งในส่วนอำเภอท่าม่วง จากการลงพื้นที่ ติดตามในพื้นที่ ๆ เคยเผาเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับคำชี้แจงจากเกษตรกรว่าได้นำฟางไปอัดก้อน เพื่อเป็นรายได้อีกหนึ่งทางหนึ่ง ซึ่งการทำวิธีนี้ ช่วยให้ปัญหาลดลงได้อีกระดับหนึ่ง ในพื้นที่ อีกด้วย ทั้งนี้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้สั่งการด่วนเรียก ประชุมส่วนราชการวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น เพื่อกำชับ และหาทางป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่น

ละออง ในพื้นที่เป็นการด่วน ทางด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี โดยนางสาววัลภา ปันตะ เกษตรจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยสำนักงานเกษตรทั้ง 11 อำเภอในพื้นที่ เดินหน้าประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้รณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตรและที่โล่ง พร้อมทั้งชี้ให้เห็นผลกระทบจากการเผา และแนะนำแนวทางในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยเน้นย้ำประเด็นไม่เผาแล้วได้ 5 ดี คือ 1. อากาศดี 2. สุขภาพดี 3. ดินดี 4. สิ่งแวดล้อมดี 5. รายได้ดี โดยคาดหวังให้เกษตรกรและประชาชนจังหวัดลพบุรีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีสุขภาพดี

## ร้อยเอ็ด-ผวจ.นำคณะติดตามสถานการณ์ เร่งแก้ไขปัญหาการเผาเศษวัสดุ หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัด เนื่องจากมีจุดฮอต สปอต กว่า 13 จุด และระดับค่า PM 2.5 ค่าสูง



ร้อยเอ็ด-ผวจ.นำคณะติดตามสถานการณ์ เร่งแก้ไขปัญหาการเผาเศษวัสดุ หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัด เนื่องจากมีจุดฮอต สปอต กว่า 13 จุด และระดับค่า PM 2.5 ค่าสูง

วันนี้(26 ม.ค.68) เวลา 10.30 น. นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด ผอ.ทสจ.ร้อยเอ็ด ปภ.ร้อยเอ็ด เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามมอบแนวทางการขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ ห้องประชุมเมืองเกษ ที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอำเภอเกษตรวิสัย นายกเทศมนตรี 3 ตำบล นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล 12 ตำบล ส่วนราชการอำเภอเกษตรวิสัยที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวในที่ประชุมว่าสืบเนื่องมาจากปัญหาการเผาเศษวัสดุ ฟางข้าว ทำให้หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เนื่องจากมีจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (Hot spot หรือจุดที่ดาวเทียมตรวจพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีค่าความร้อนสูงผิดปกติ) กว่า 13 จุด และระดับค่า PM 2.5 มีค่าสูง และมีชาวบ้านที่พบเห็นการเผาเศษวัสดุได้โพสต์ทางสื่อโซเชียล ในวันที่ผ่านมาในพื้นที่เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย และเหตุการณ์ได้ระงับไฟแล้ว จึงได้ติดตามลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

นางสาวอิตรา ชอบขาย นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย เจ้าของพื้นที่กล่าวว่า ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้สอบถามกับผู้โพสต์ซึ่งก็มีความสนิทแล้วก็คุ้นเคยเนื่องจากว่าเป็นน้องในเขตเทศบาลแล้วก็ เป็นเยาวชนเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะใช้โซเชียลในด้านที่สร้างสรรค์ไม่ได้มีเจตนาในการที่จะย้ายท่านผู้ว่าราชการหรือสิ่งใดเลยซึ่งในสิ่งที่ได้สอบถามเบื้องต้นว่าทำไมถึงถึงได้ไปโพสต์อย่างนี้ทำไมถึงไม่แจ้งทางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นน้องก็มองว่าน้องไม่ทราบจริงๆก็จะใช้ช่องทางไหนใน จึงได้โพสต์ดังกล่าวและในช่วง 1-2 วันนี้มีคว้นค่อนข้างที่จะเยอะในเขตเทศบาล ทางเทศบาลได้ให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเราขอชี้ชัดตระเวนตรวจตราตลอดก็ดูในในรัศมีที่เราควบคุมดูแลภายในเขตเทศบาล สำหรับ เหตุการณ์เผาไหม้ในกรณีที่ได้โพสต์ลงสอบถามจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบว่าผู้หวังดีแจ้งมาประมาณเที่ยงครึ่งว่า ให้ออกระงับเหตุทางเทศบาลก็ได้ออกไประงับเหตุใช้เวลาในการระงับเหตุ ประมาณ 1 ชั่วโมงใช้น้ำไปประมาณ 10,000 ลิตร นอกจากนี้ยังมีเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ ตำบลดงครั่งใหญ่ ตำบลดงครั่งน้อย ซึ่งมีการระงับเหตุไปแล้ว

นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมได้แจ้ง นายอำเภอเกษตรวิสัย ถึงมาตรการในการดำเนินการทางด้านกฎหมาย มาตรการทางด้านการเกษตรของรัฐบาล ที่จะโดนจำกัดสิทธิ ต่างๆที่จะได้รับจากรัฐบาลผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่นโครงการไร่ละหนึ่งพันบาท เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้กำชับผู้นำ องค์การปกครองในพื้นที่ทุกแห่งให้ประกาศแจ้งพี่น้องเกษตรกรงดการเผาวัสดุทางการเกษตรที่อาจเกิดก่อให้เกิดภาวะฝุ่น PM 2.5 หากพบฝ่าฝืนสามารถตรวจสอบผู้ก่อเหตุได้หรือผู้ทำการเผาได้ก็จะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

หลังจากนั้น ผวจ.ร้อยเอ็ด ได้นำคณะลงพื้นที่ดูสถานที่เผาเศษวัสดุในพื้นที่ตำบลเกษตรวิสัยริมทางหลวงระหว่างอำเภอ เกษตรวิสัย ไปอำเภอสุวรรณภูมิ ตรวจสอบดูสถานที่ มอบสื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้โพสต์แจ้งเหตุ และเดินทางไปที่อำเภอหนองพอก ตามลำดับ



## จ.ร้อยเอ็ด/พันธสัญญางดเผา ทุกหน่วยของ อำเภอสวรรณภูมิ ยกมือให้พันธสัญญากับ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด



PP NEWS THAILAND

ผู้ติดตาม 7.13 พัน คน

สมัคร

ติดตาม

👍 1

🗨️

➦ แชร์

✂️ คลิป

⋮

ร้อยเอ็ด-พันธสัญญางดเผา ทุกหน่วยของ อำเภอสวรรณภูมิ ยกมือให้พันธสัญญากับ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกันงดเผาลดจุด Hotspot และฝุ่น PM 2.5 ร้อยเปอร์เซ็นต์

วันนี้(26ม.ค.68) เวลา 13.30 น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 อำเภอสวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอำเภอสวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสวรรณภูมิ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ 16 แห่ง เข้าร่วมประชุม

นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่าจากการรายงานของอำเภอสวรรณภูมิ ทราบว่าสาเหตุของการเกิดจุด Hotspot หรือจุดความร้อนในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา มีค่าฝุ่น PM 2.5 ค่าสูงกว่มาตรฐาน สาเหตุใหญ่เนื่องจากการเผาเพื่อไถนาการ



ทำนาปรัง และการเผาเพื่อหาสัตว์ป่า เช่น หนูนา เป็นต้น ในส่วนนี้ได้มอบหมายให้ อำเภอบึงสามพัน อำนวยการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ได้ประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบทั้งทางด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ เป็นต้น สำหรับคนเผาถ้าหากสามารถ สืบสวนได้ว่าใครหรือเกษตรกรผู้ใดเป็นคนเผา ก็จะได้รับผลกระทบ เช่นก็จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นโครงการไร่ละ 1000 บาท โครงการมาตรการช่วยเหลือต่างๆจากรัฐบาล มาตรการการรับซื้อสินค้าเกษตรจะได้ราคาต่ำกว่าราคามาตรฐาน เป็นต้น รวมถึง ที่สุดแล้วอาจจะถูกดำเนินคดีเป็นคดีอาญาโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับ 200,000 บาท แต่ภาครัฐไม่ต้องการดำเนินคดีเพียงแค่แจ้งให้ ทราบว่าได้รับผลกระทบอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพร่วมกัน

นายสุวัฒน์ฯ กล่าวอีกว่า ได้ ย้ำ ว่าให้นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ควบคุมดูแลพื้นที่ไม่ให้มีการเกิดจุดฮอตสปอต เกิดขึ้นในพื้นที่ และค่า PM 2.5 ไม่เกินค่ามาตรฐาน ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลจากเดิมเทียบทุกวัน เพื่อให้คุณภาพชีวิต ของประชาชนชาวอำเภอสวรรณภูมิ และชาวร้อยเอ็ด มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอำเภอสวรรณภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง เตรียมระดับเพลิง บุคลากรดับเพลิง เตรียมความพร้อมในการระงับอัคคีภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และใช้สื่อทุกช่องทางที่เหมาะสมใน พื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน ให้ความร่วมมือลดฝุ่น PM 2.5 และไม่ให้เกิดจุดHotspot ในพื้นที่ จากสถิติปี 2567 ที่ ผ่านมา ในเดือนมกราคม 2567 อำเภอสวรรณภูมิ มีสถิติการเกิดจุดความร้อนหรือ hotspot มากที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้ทุก หน่วยงานในพื้นที่ ต้องรณรงค์ร่วมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้มากที่สุด จึงยกมือให้พันธสัญญาการงดเผากับ รอง.ผวจ.ร้อยเอ็ด ว่าจะได้แน่นอน

## Food Fun Farm เทศกาลผักและอาหารปลอดสารพิษ ยกระดับงานแสดงผลผลิตทางการเกษตรรูปแบบใหม่ตรงใจกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน

📅 26 มกราคม 2568 | 📁 ข่าวเกษตร | 📍 กองบรรณาธิการ



จังหวัดลพบุรีร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จัดงาน Food Fun Farm เทศกาลผักและอาหารปลอดสารพิษ ยกระดับงานแสดงผลผลิตทางการเกษตรรูปแบบใหม่ตรงใจกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน

วันที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Food Fun Farm” งานเทศกาลผักและอาหารปลอดสารพิษ จากกลุ่มเกษตรกร โดยมี คุณอังศุมาลิน กองคำ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี พร้อมด้วย นางสาววัลภา ปันตะ เกษตรจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

ด้วยศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Wecare จัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจ ภายใต้ชื่องาน Form Food Fun” โดยเป็นเทศกาลผักและอาหารปลอดสารพิษ จากกลุ่มเกษตรกร อาทิ ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร งานคราฟต์ และอื่นๆอีกมากมาย มาให้ชาวลพบุรีได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ และได้ลิ้มลองความอร่อย พร้อมกิจกรรม Work Shop เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี สร้างรายได้

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจพร้อมทั้งยังช่วยยกระดับผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ความน่าสนใจของกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลพบุรี

โดยภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลผลิตทางการเกษตรใน รูปแบบใหม่ที่ทำให้วัยรุ่นและวัยทำงานได้เข้าถึง การเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง และทำให้เรื่องของการเกษตรนั้นเป็นเรื่อง ที่ไม่ไกลตัว การจัด กิจกรรม Workshop ให้เด็กๆ ได้มาร่วมทำกิจกรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรและ ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เด็กๆ ได้มาลอง สัมผัสวิถีการเป็นเกษตรกรตัวน้อย รู้ถึงคุณค่าของเกษตรกรชาวไทยอีกด้วย สำหรับงาน Form Food Fun” โดยเป็น เทศกาลผักและอาหารปลอดสารพิษ จากกลุ่มเกษตรกร ในครั้งนี้กำหนดการจัดงานในวันที่ 24-26 มกราคม 2568 รวมระยะ 3 วัน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี